

Vui ngày hội lớn

Với một số địa phương có đặc thù riêng về địa lý, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được huyện Quỳnh Phụ tích cực triển khai với tinh thần khẩn trương, đồng bộ, bảo đảm quy trình, quy định ở tất cả các nội dung để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.



Khu vực niêm yết danh sách, tiểu sử những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp tại tổ bầu cử số 8, thôn Đại Đồng, xã An Khê (Quỳnh Phụ).

Thôn Đại Đồng, đơn vị hành chính của xã An Khê nằm hoàn toàn bên kia sông Luộc, tiếp giáp xã Hiệp Lạc và thị trấn Ninh Giang (Hải Dương). Ông Đỗ Thế Thông, Bí thư Chi bộ thôn, Tổ trưởng tổ bầu cử số 8 chia sẻ: Tổ bầu cử số 8, thôn Đại Đồng có 803 cử tri. Là thôn loại 2 với những đặc thù riêng về địa lý nên công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử gắn với phòng, chống dịch Covid-19 cùng các nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và y tế trong bầu cử tại thôn Đại Đồng được xã An Khê đặc biệt coi trọng. Hàng ngày, cán bộ xã đều sang kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ; đến thời điểm hiện tại, mọi công tác chuẩn bị cho bầu cử đã được hoàn tất, bà con trong thôn rất phấn khởi đón chờ ngày bầu cử.

nhĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, ý thức trách nhiệm của công dân đối với cuộc bầu cử. Trước sự kiện trọng đại của đất nước, cử tri thôn Đại Đồng sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, sáng suốt lựa chọn những người đủ đức, đủ tài

để gánh vác trọng trách, xứng đáng với sự tin tưởng của nhân dân. Cũng như thôn Đại Đồng, là đơn vị hành chính của xã Quỳnh Hoàng, thôn Trại Vàng năm giáp 3 xã Văn Giang, Hưng Long, Hưng Thái của huyện



Nông dân thôn Trại Vàng, xã Quỳnh Hoàng (Quỳnh Phụ) thu hoạch cây màu.

Ninh Giang (Hải Dương). Thôn có 460 gia đình, hơn 1.500 nhân khẩu. Nhân dân trong thôn luôn đoàn kết thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, hăng say lao động, giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng quê hương. Về công tác bầu cử, ông Phạm Văn Ý, Trưởng thôn cho biết: Theo các nhiệm vụ được xã phân công, công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được thôn tích cực triển khai với nòng cốt là những cán bộ, đảng viên có kinh nghiệm trong công tác bầu cử được chỉ bộ và nhân dân tin nhiệm. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia bầu cử được thôn đặc biệt coi trọng. Các nội dung về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, đặc biệt là Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015, trách nhiệm của cử tri... đã giúp nhân dân hiểu thêm về sự kiện trọng đại này cũng như vai trò, trách nhiệm của bản thân để tích cực tham gia bầu cử theo quy định. Đến nay, thôn đã hoàn thành niêm yết danh sách 1.040 cử tri, danh sách chính thức và tiểu sử những người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp ở khu vực bỏ phiếu và thông báo rộng rãi đến nhân dân. Cấp ủy, chính quyền thôn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về bầu cử, phối hợp với các lực lượng của xã bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tuyệt đối an toàn ngày bầu cử. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, kịp thời bổ sung các điều kiện bảo đảm phục vụ thật tốt cuộc bầu cử. Phát động các phong trào thi đua, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Ông Nguyễn Tiến Quyên, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện Quỳnh Phụ cho biết: Dù cách trở về địa lý song cấp ủy, chính quyền các cấp thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Đặc biệt, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại hai thôn Đại Đồng và Trại Vàng được Ủy ban bầu cử huyện rất coi trọng, triển khai thực hiện bảo đảm đúng quy trình, quy định ở tất cả các nội dung để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.



Bà Trần Thị Minh, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/Đioxin huyện Vũ Thư



Những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp lần này đều hội tụ đủ tiêu chuẩn của người đại biểu dân cử, xứng đáng đại diện cho cử tri và nhân dân tại Quốc hội và cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Tôi mong các đại biểu trúng cử sẽ thường xuyên sâu sát cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, nhất là nơi mình ứng cử; tăng cường tiếp xúc cử tri, tìm hiểu nguyện vọng của cử tri, tham gia giải quyết những kiến nghị của cử tri, những vấn đề dân sinh bức xúc. Tôi cũng mong các đại biểu thay mặt nhân dân thực hiện quyền giám sát và tham gia quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng để xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng. Tôi mong HĐND tỉnh nhiệm kỳ tới có những chính sách và quyết định cụ thể để giải quyết kịp thời những ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri cũng như ban hành nhiều cơ chế, chính sách sát thực tế, phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; có kế hoạch chăm lo, bồi dưỡng người có tài năng; đầu tư phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; tăng cường đầu tư và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; chăm sóc tốt hơn nữa cho người có công, trong đó có người bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam/Đioxin, có nhiều chính sách hỗ trợ xóa nghèo bền vững.

Ông Hoàng Văn Tiết, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Chương Dương (Đông Hưng)



Tôi thấy công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được các cấp, ngành, địa phương thực hiện bài bản, đúng quy trình, quy định. Chương trình hành động của những người ứng cử rất sát thực tế, đúng với chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử. Tôi mong dù trúng cử hay không trúng cử các vị cũng tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe ý kiến của cử tri và nhân dân, chuyển tải tới diễn đàn của Quốc hội và HĐND các cấp, đồng thời tích cực tham gia ý kiến xây dựng các cơ chế, chính sách bảo đảm sát thực tế, thiết thực phục vụ cuộc sống của nhân dân, nhất là các cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, phát triển công nghiệp bền vững, thân thiện với môi trường.

Linh mục Mai Văn Hoàn, quản nhiệm giáo xứ Cao Bình, xã Hồng Tiến (Kiến Xương)



Giáo dân giáo xứ Cao Bình nói riêng và đồng bào Công giáo trên địa bàn huyện Kiến Xương nói chung luôn tích cực hưởng ứng và đóng góp vào các phong trào thi đua yêu nước, các nhiệm vụ chung của địa phương, mong chờ đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tôi và ban trùm giáo xứ cùng bà con giáo dân tích cực tham gia công tác chuẩn bị để góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử, lựa chọn được những người xứng đáng nhất bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp. Thực hiện hướng dẫn của Tòa giám mục Thái Bình cũng như đề nghị phối hợp của cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền về bầu cử, thời điểm này do dịch Covid-19 đang có diễn biến phức tạp nên giáo xứ Cao Bình tạm dừng các buổi thánh lễ. Tuy nhiên, để bà con giáo dân nắm rõ quy trình bầu cử, ban trùm giáo xứ thường xuyên thông tin tới bà con giáo dân về các nội dung của cuộc bầu cử. Khu vực bỏ phiếu được bố trí gần nhà thờ, vào ngày 23/5 tôi sẽ tham dự lễ khai mạc và là người bỏ lá phiếu đầu tiên để bà con giáo dân noi theo.

NHÓM PHÓNG VIÊN

TRINH CƯỜNG

An toàn, đúng quy trình, tiến độ tiêm vắc-xin phòng Covid-19 đợt 1

5K+ vắc-xin được coi là giải pháp căn bản, hiệu quả nhất trong phòng, chống dịch Covid-19. Tỉnh Thái Bình đã triển khai tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho lực lượng tuyến đầu chống dịch. Công tác tiêm diễn ra an toàn, đúng quy trình, tiến độ.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh là đơn vị đầu tiên tại Thái Bình tổ chức tiêm vắc-xin phòng Covid-19. Công tác chuẩn bị được Bệnh viện thực hiện kỹ càng, nghiêm ngặt để bảo đảm an toàn tiêm chủng ở mức cao nhất. Là người đầu tiên được tiêm vắc-xin phòng Covid-19, bác sĩ Nguyễn Trung Tuyến, Trưởng khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh chia sẻ: Đây là mong ước từ những ngày đầu kể từ khi xảy ra dịch Covid-19 của các bác sĩ, nhân viên y tế, những người trực tiếp làm việc trong khu vực cách ly, thực hiện điều trị cho các bệnh nhân Covid-19. Việc tiêm vắc-xin có ý nghĩa rất quan trọng, giúp chúng tôi thêm vững tin trong quá trình chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân Covid-19.



Cán bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiêm vắc-xin phòng Covid-19.

được thành lập với thành phần gồm cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế có năng lực tham gia công tác tiêm chủng thường xuyên và đã được tập huấn về tiêm vắc-xin phòng Covid-19. Cùng với việc thành lập các tổ tiêm chủng, Trung tâm thành lập 4 đội giám sát kiểm tra công tác tiêm; chỉ đạo trạm y tế các xã, thị trấn theo dõi phản ứng sau tiêm, bảo đảm an toàn đồng thời phối hợp với Bệnh viện Đa

khoa huyện thành lập 3 tổ cấp cứu, phân công mỗi tổ thường trực tại các điểm tiêm trong suốt quá trình tiêm, sẵn sàng xử trí những trường hợp cần thiết. Anh Đặng Văn Bắc, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên xã Hòa Bình (Vũ Thư) cho biết: Sau khi tiêm vắc-xin phòng Covid-19, tôi thấy sức khỏe bình thường. Do tính chất công việc phải đi lại nhiều nên việc tiêm chủng

giúp tôi yên tâm hơn. Tôi mong thời gian tới Thái Bình sẽ có thêm nhiều người được tiêm vắc-xin phòng Covid-19. Đến nay, tỉnh Thái Bình đã hoàn thành việc tiêm vắc-xin phòng Covid-19 đợt 1 năm 2021 cho hơn 13.600 người. Công tác tiêm chủng tại hơn 200 điểm tiêm diễn ra an toàn, đúng quy trình, tiến độ. Thời gian tiêm được bố trí theo từng thời điểm khác nhau. Theo từng ngày 28/4

triển khai tiêm tại một số đơn vị y tế tuyến tỉnh; từ ngày 4/5 triển khai tiêm tại các điểm tiêm còn lại của tuyến tỉnh và các bệnh viện, trung tâm y tế các huyện, thành phố; từ ngày 5/5 triển khai tại các trạm y tế xã, phường, thị trấn. Các huyện, thành phố chủ động lựa chọn điểm tiêm tại các xã, không quá 10 điểm tiêm chủng/ngày. Đối với những trạm y tế xã không đáp ứng điều kiện nhân lực thì thành lập tổ tiêm chủng theo cụm xã nhưng không quá 5 xã/cụm.

Theo thống kê của ngành Y tế, số trường hợp phản ứng nhẹ sau tiêm trên địa bàn tỉnh là hơn 2.500 người, chiếm hơn 20%; các triệu chứng thường gặp là sốt, đau tại chỗ tiêm, đau mỗi người, đau đầu, ớn lạnh... Trong những trường hợp phản ứng sau tiêm có 2 trường hợp phản ứng nặng gồm 1 trường hợp phản vệ độ 2 ghi nhận tại điểm tiêm Trung tâm Y tế huyện Tiên Hải và 1 trường hợp phản vệ độ 3 ghi nhận tại điểm tiêm Trạm Y tế xã Bách Thuận (Vũ Thư). Các phản ứng nặng sau tiêm đều được xử trí kịp thời. Hiện sức khỏe của các trường hợp trên đều ổn định.

Công tác an toàn tiêm vắc-xin phòng Covid-19 được đặt lên hàng đầu với phương châm tiêm đến đâu chắc đến đó; quy trình tiêm cũng được triển khai ở cấp độ an toàn cao nhất. Vắc-xin đang thấp sáng niềm hy vọng đẩy lùi đại dịch Covid-19 trên toàn cầu để đưa cuộc sống trở lại bình thường. Việc mua vắc-xin và đẩy mạnh sản xuất vắc-xin trong nước đang được thực hiện khẩn trương nhằm hướng tới mục tiêu quan trọng là bao phủ vắc-xin cho người dân. Đây cũng chính là một trong những chiến lược dài hơi trong phòng, chống dịch Covid-19 của Việt Nam.

HOÀNG LANH - THU TRANG

PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

NHỮNG THÓI QUEN CẦN THAY ĐỔI TRONG MÙA DỊCH

TRƯỚC	NAY
1. Gặp nhau tay bắt mặt mừng	1. Gặp nhau không vô vạt, không bắt tay
2. Hay vô thức đưa tay lên mặt	2. Không đưa tay lên mắt, mũi, miệng
3. Về tới nhà là sà vào người thân	3. Cần thay ngay quần áo, tắm rửa
4. Ăn xong đánh răng là đủ	4. Thêm sử dụng băng nước muối hoặc dung dịch sát khuẩn
5. Hay giao lưu gặp gỡ	5. Không mời khách tới nhà và cũng không tới nhà người khác
6. Ồm đầu đến ngay bệnh viện	6. Gọi điện thoại trước cho nhân viên y tế để được tư vấn
7. Tự giác và nhắc nhau thực hiện các quy định và khuyến cáo phòng chống dịch	

ĐƯỜNG DÂY NÓNG BỘ Y TẾ
 #BYT_nCoV
 #ICT_anti_nCoV
 19009095
 https://infographic.vn

TTXVN